



ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

ที่ กจท. ๑๑๗/๒๕๕๖

เรื่อง ให้ใช้ทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างที่การประปาส่วนภูมิภาคขึ้นทะเบียนไว้เดิม

ตามที่มีการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ออกประกาศ ดังนี้

๑. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ที่ กจท. ๑๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างที่การประปาส่วนภูมิภาคขึ้นทะเบียนไว้เดิมทั้งหมด เนื่องจาก กปภ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างใหม่ ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ กปภ. ประกาศใช้บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ใหม่แล้ว

๒. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ที่ กจท. ๑๑๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งรับสมัครผู้รับจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. โดยกำหนดยื่นเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ และจะประกาศผลการขึ้นทะเบียนในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

๓. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ที่ กจท. ๙๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมการต่อทะเบียนของผู้รับจ้างซึ่งครบกำหนดต่อทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา เนื่องจาก กปภ. พิจารณารายละเอียดเอกสารยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้เดิม ให้คงสถานะการเป็นผู้รับจ้างตามสิทธิเดิมทุกประการ จนกว่า กปภ. จะประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ กปภ. ปรับปรุงใหม่

เนื่องจากการพิจารณาจัดชั้นผู้รับจ้างตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ กปภ. ปรับปรุงใหม่ ผลปรากฏว่าผู้รับจ้างที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างมีจำนวนน้อยรายกว่าที่ขึ้นทะเบียนไว้เดิม ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในการเสนอราคากันมากกราย กปภ. จึงขอแจ้งการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง ดังนี้

๑. กรณีผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับ กปภ. ให้ใช้ทะเบียนเดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่

๒. กรณีผู้รับจ้างที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนใหม่ เพื่อให้การจัดชั้นเป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้รับจ้างรายเดิมที่ได้รับการจัดชั้นตามหลักเกณฑ์เดิม และเพื่อไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ กปภ. จะพิจารณาคัดคะแนนตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ กปภ. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางรัตนา กิจวรรณ)

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค